



ขั้นตอนสัญญาผู้ยืม กยศ. การลงนาม และเอกสารประกอบ





คำแนะนำสัญญากู้ยืม

- 1 สัญญากู้ยืมมีทั้งหมด 7 หน้า
ตรวจสอบเลขหน้า 1 ถึง 7 ให้ครบถ้วน
- 2 พิมพ์(PRINT) 1 หน้า ต่อ 1 แผ่น
(กระดาษ 7 แผ่น/ชุด) จำนวน 2 ชุด
ห้ามพิมพ์(PRINT) หน้า-หลัง และต้องชัดเจน
- 3 หน้า 1 – 6 ไม่ต้องกรอกข้อมูลใดๆ
- 4 หน้า 7 ลงนามด้วยปากกาลูกกลิ้งหมึกสีน้ำเงิน
เอกสารทุกฉบับ และห้ามมีรอยลบและห้ามใช้น้ำยาลบ
คำผิด
- 5 สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงลายมือชื่อรับรอง
สำเนาของนักศึกษาผู้กู้ยืมเงิน และผู้แทนโดยชอบ
ธรรม(ถ้ามี)



สัญญากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แบบทั่วไป
 ลักษณะที่ 1 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
 ใช้สำหรับปีการศึกษา 2566

สัญญาเลขที่ C25660012041 **2** ไม่ต้องระบุ ระบุกับ บริษัท/ภาคี

วันที่ทำสัญญา เดือน พ.ศ. ทำขึ้น ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จังหวัด กรุงเทพมหานคร ระหว่าง

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ให้กู้ยืม"

กับ นายจรรยา มีมานะ

ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่XXXXXXXXXXXXX เกิดวันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2548 อายุ 18 (สิบแปด)

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่ XXX หมู่ที่ - ซอย - ถนน -

ตำบล/แขวง บางพลัด อำเภอ/เขต บางพลัด จังหวัด กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์ 10700 โทรศัพท์ XXXXXXXXXX โทรศัพท์มือถือ XXXXXXXXXX

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) xxxxx@dusit.ac.th

ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้กู้ยืมเงิน"

กรณีที่ผู้กู้ยืมเงินยังไม่บรรลุนิติภาวะ "ผู้แทนโดยชอบธรรม" หรือ "ผู้ปกครอง" คือ

นายแก้ว มีมานะ

ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่XXXXXXXXXXXXX เกิดวันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2520 อายุ 46 (สี่สิบหก) ปี

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่ XXX หมู่ที่ - ซอย - ถนน -

ตำบล/แขวง บางพลัด อำเภอ/เขต บางพลัด จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10700

โทรศัพท์ XXXXXXXXXX โทรศัพท์มือถือ XXXXXXXXXX ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)

ข้อมูลของผู้แทนโดยชอบธรรมต้องตรวจสอบ

1. ถ้าผู้กู้ อายุไม่ถึง 20 ปี จะมีข้อมูลผู้แทนโดยชอบธรรม

2. ถ้าผู้กู้ อายุ 20 ปีแล้ว จะไม่มีข้อมูลผู้แทนโดยชอบธรรม

ไม่ต้องเขียนเพิ่มเติมอะไรลงไป

ลักษณะที่ 1 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และค่าครองชีพ) ตามที่ผู้ให้กู้ยืมกำหนด และผู้ให้กู้ยืมหรือธนาคารหรือนิติบุคคลที่ทำหน้าที่แทนผู้ให้กู้ยืมได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว โดยผู้กู้ยืมเงินจะต้องลงลายมือชื่อหรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในแบบยื่นสมัครเบิกเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาทั้งกล่าวทุกภาคการศึกษา นับแต่วันที่ได้รับเงินจนกระทั่งผู้กู้ยืมเงินสำเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษา ทั้งนี้ ให้ถือว่าแบบยื่นสมัครเบิกเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาทั้งกล่าวเป็นหลักฐานในการกู้ยืมเงิน และเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้



3. ผู้ให้กู้ยืมตกลงให้ผู้กู้ยืมเงินกู้ยืมเงิน ตลอดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร ภายในวงเงินกู้ยืมสูงสุดสำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไม่เกิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและอนุปริญญา ไม่เกิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 (สี่) ปี และหลักสูตรต่อเนื่อง ไม่เกิน 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) หลักสูตร 5 (ห้า) ปี ไม่เกิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) หลักสูตร 6 (หก) ปี ไม่เกิน 1,700,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้ วงเงินการให้กู้ยืมในแต่ละปีการศึกษาต้องไม่เกินขอบเขตตามที่คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประกาศกำหนด

กรณีผู้กู้ยืมเงินต้องดำเนินการกู้ยืมเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ผู้ให้กู้ยืมกำหนด ผู้กู้ยืมเงินต้องดำเนินการเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง และเก็บรักษารหัสผ่านที่ได้ไปจากผู้ให้กู้ยืมไว้เป็นความลับ หากผู้กู้ยืมเงินยินยอมหรือประมาทเลินเล่อให้บุคคลอื่นดำเนินการเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าเป็นการดำเนินการกู้ยืมเงินของผู้กู้ยืมเงินด้วยตนเอง

4. เงินกู้ยืมที่ผู้ให้กู้ยืมจ่ายให้แก่ผู้กู้ยืมเงิน ให้ถือว่าผู้กู้ยืมเงินได้รับเงินกู้ยืมดังกล่าวแล้วในวันที่ผู้ให้กู้ยืมได้จ่ายเข้าบัญชีของสถานศึกษาที่ผู้กู้ยืมเงินได้เข้าศึกษา และ/หรือได้จ่ายเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้กู้ยืมเงินตามที่ได้แจ้งไว้แก่ผู้ให้กู้ยืมในแต่ละครั้งตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ตามหลักสูตรการศึกษาในแต่ละหลักสูตร ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาและวงเงินที่ผู้กู้ยืมเงินได้ตกลงกู้ยืมไว้

หน้าที่ของผู้กู้ยืมเงิน

5. ถ้าผู้กู้ยืมเงินเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือนามสกุล หรือสถานที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ หรือย้ายสถานศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษา ผู้กู้ยืมเงินมีหน้าที่แจ้งให้ผู้ให้กู้ยืมทราบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่เปลี่ยนแปลงชื่อ หรือนามสกุล หรือสถานที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ หรือย้ายสถานศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษาดังกล่าว

เมื่อผู้กู้ยืมเงินสำเร็จการศึกษา และเข้าทำงานในสถานที่ใด ผู้กู้ยืมเงินมีหน้าที่ต้องแจ้งที่อยู่และสถานที่ทำงานนั้นพร้อมทั้งจำนวนเงินเดือนหรือค่าจ้างที่ได้รับให้ผู้ให้กู้ยืมและธนาคารที่ผู้ให้กู้ยืมกำหนดทราบเป็นหนังสือ หรือช่องทางอื่นที่ผู้ให้กู้ยืมกำหนด ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้กู้ยืมเงินเริ่มทำงาน และในกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินย้ายที่อยู่ หรือเปลี่ยนงาน หรือสถานที่ทำงาน หรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเงินเดือน หรือค่าจ้าง ผู้กู้ยืมเงินจะต้องแจ้งให้ผู้ให้กู้ยืมและธนาคารที่ผู้ให้กู้ยืมกำหนดทราบเป็นหนังสือหรือช่องทางอื่นที่ผู้ให้กู้ยืมกำหนด ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้กู้ยืมเงินย้ายที่อยู่ หรือเปลี่ยนงาน หรือสถานที่ทำงานหรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเงินเดือน หรือค่าจ้างดังกล่าวทุก ๆ ครั้ง

หากผู้กู้ยืมเงินไม่ปฏิบัติตามข้อสัญญาในวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ถือว่าผู้กู้ยืมเงินผิดสัญญาในข้อสาระสำคัญซึ่งผู้ให้กู้ยืมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกเงินกู้ยืมที่ผู้กู้ยืมเงินได้รับไปแล้วทั้งหมดตามสัญญานี้คืนภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้กู้ยืมเงินได้รับแจ้งการบอกเลิกสัญญา โดยผู้กู้ยืมเงินไม่มีสิทธิจะถือเอาประโยชน์แห่งเงินเวลาชำระหนี้ตามข้อ 12.

6. การกู้ยืมและให้กู้ยืมตามสัญญานี้ นอกจากจะถือปฏิบัติตามสัญญาทุกข้อแล้วผู้กู้ยืมเงินจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อกำหนด หรือคำสั่งของผู้ให้กู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ได้ออกใช้บังคับอยู่แล้วก่อนวันทำสัญญานี้ และที่จะได้ออกใช้บังคับต่อไปในภายหน้าโดยเคร่งครัด และให้ถือว่า กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อกำหนด หรือคำสั่งต่าง ๆ ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย

7. ผู้กู้ยืมเงิน และผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้ปกครอง ยินยอมให้ผู้กู้ยืมเงินนำเงินที่ผู้กู้ยืมเงินได้กู้ยืมจากผู้ให้กู้ยืม ก่อนปีการศึกษา 2549 มาแล้วทั้งหมด รวมทั้งดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด และเงินเพิ่มอันได้แก่เบี้ยปรับที่เกิดขึ้นจนถึงวันทำสัญญานี้ และ/หรือเงินที่ได้รับทุนการศึกษาแบบต้องใช้นั้นตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 จากกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) มาแล้วทั้งหมด มารวมเป็นหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของผู้ให้กู้ยืม พร้อมทั้งยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขตามสัญญานี้ทุกประการ



8. ในกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินเคยทำสัญญากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามากกว่าหนึ่งฉบับ ไม่ว่าจะสัญญาฉบับดังกล่าวจะมีข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขการชำระคืนเงินกู้ยืมเป็นประการใด ผู้กู้ยืมเงินยินยอมให้ข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ ในสัญญาฉบับดังกล่าวเปลี่ยนแปลงใหม่โดยให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในสัญญานี้แทน รวมทั้งผู้กู้ยืมเงินยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่กำหนดในสัญญานี้ทุกประการ เว้นแต่อัตราดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใดให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแต่ละสัญญา หรือตามที่ผู้ให้กู้ยืมประกาศกำหนด

การให้ความยินยอม

9. ผู้กู้ยืมเงินยินยอมให้ผู้ให้กู้ยืมเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงินที่อยู่ในความครอบครองของตนและของบุคคลอื่นรวมทั้งยินยอมให้ผู้ให้กู้ยืมเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน การติดตามหนี้ การชำระคืนเงินกองทุนและการดำเนินการใด ๆ ได้ ตามวัตถุประสงค์ของผู้ให้กู้ยืม รวมทั้งยินยอมให้ผู้ให้กู้ยืมเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่หน่วยงาน หรือองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชนหรือบุคคลภายนอกร้องขอ และเพื่อประโยชน์ในการบริหารและติดตามการชำระคืนเงินกู้ยืมคืนผู้ให้กู้ยืม ผู้กู้ยืมเงินยินยอมให้ กรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ รวมถึงหน่วยงานอื่นของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงินเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงิน เช่น ภูมิลำเนา ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ หรือที่อยู่ทางธุรกิจ สถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ รายได้ เงินเดือน หรือค่าจ้าง ให้แก่ผู้ให้กู้ยืม เมื่อได้รับการร้องขอจากผู้ให้กู้ยืม

10. ให้ถือว่าคู่ฉบับและบรรดาสำเนาภาพถ่าย ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสาร ซึ่งคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ได้จัดทำขึ้นให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งตามสัญญานี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

11. ในกรณีที่สำเนาภาพถ่าย ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ โทรสาร เอกสารอื่นใดอันถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ และ/หรือข้อความในสัญญานี้ขัดแย้งกัน ผู้กู้ยืมเงินจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ให้กู้ยืม คำวินิจฉัยของผู้ให้กู้ยืมให้ถือเป็นที่สุด และผู้กู้ยืมเงินไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ให้กู้ยืมทั้งสิ้น

การชำระคืนเงินและดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด

12. เมื่อผู้กู้ยืมเงินได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษา โดยมีคำสั่งให้ต้นสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาหรือต้นสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาคณะกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้วเป็นระยะเวลา 2 (สอง) ปี ผู้กู้ยืมเงินตกลงชำระคืนเงินกู้ยืมคืนทั้งจำนวนหรือผ่อนชำระคืนเงินคืนโดยวิธีการ ดังนี้

- รายเดือน ชำระคืนเงินในจำนวนเท่ากับทุกเดือน
- รายไตรมาส (3 (สาม) เดือน) ชำระคืนเงินในจำนวนเท่ากับทุกไตรมาส
- รายปี ชำระคืนเงินในจำนวนเท่ากับทุกปี
- รายปี ชำระคืนเงินในจำนวนที่เพิ่มขึ้นทุกปี (Step Up)

ทั้งนี้ ในกรณีผ่อนชำระ หากผู้กู้ยืมเงินไม่เลือกวิธีการผ่อนชำระวิธีใดวิธีหนึ่งข้างต้น ผู้ให้กู้ยืมจะถือว่าผู้กู้ยืมเงินประสงค์จะผ่อนชำระคืนเงินเป็นรายปี โดยชำระคืนเงินในจำนวนที่เพิ่มขึ้นทุกปี (Step Up) นอกจากนี้ ในการผ่อนชำระคืนเงิน ผู้กู้ยืมเงินจะต้องผ่อนชำระคืนเงินให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 (สิบห้า) ปี นับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลา 2 (สอง) ปี ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดการผ่อนชำระคืนเงินดังต่อไปนี้

(1) กรณีผ่อนชำระคืนเงินผู้ให้กู้ยืมเป็นแบบรายเดือน ผู้กู้ยืมเงินจะต้องชำระคืนเงินกู้ยืมคืนงวดแรกเต็มจำนวนเฉพาะคืนเงินไม่มีดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด ภายในวันที่ 5 กรกฎาคมแรกภายหลังจากวันที่ผู้กู้ยืมเงินได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษา โดยมีคำสั่งให้



พันสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา หรือพันสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาตามกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้วเป็นระยะเวลา 2 (สอง) ปี

สำหรับการชำระเงินกู้ยืมคืนในงวดต่อ ๆ ไป ให้ผู้กู้ยืมเงินชำระเงินกู้ยืมคืนในจำนวนที่เท่ากันทุกเดือน ซึ่งเป็นการชำระคืนต้นเงิน พร้อมดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใดในอัตราร้อยละ 1 (หนึ่ง) ต่อปี โดยให้ชำระภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน ทั้งนี้ การคิดดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด ให้คิดตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคมแรกภายหลังจากวันที่ผู้กู้ยืมเงินได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษา โดยมีคำสั่งให้พันสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา หรือพันสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาตามกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้วเป็นระยะเวลา 2 (สอง) ปี ของต้นเงินที่เหลือหลังจากผู้กู้ยืมเงินได้ชำระเงินกู้ยืมงวดแรกแล้ว

(2) กรณีผ่อนชำระเงินคืนผู้กู้ยืมเป็นแบบรายไตรมาส (3 (สาม) เดือน) ผู้กู้ยืมเงินจะต้องชำระเงินกู้ยืมคืนงวดแรกเต็มจำนวนเฉพาะต้นเงินไม่มีดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด ภายในวันที่ 5 กรกฎาคมแรกภายหลังจากวันที่ผู้กู้ยืมเงินได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษา โดยมีคำสั่งให้พันสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา หรือพันสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาตามกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้วเป็นระยะเวลา 2 (สอง) ปี

สำหรับการชำระเงินกู้ยืมคืนในงวดต่อ ๆ ไป ให้ผู้กู้ยืมเงินชำระเงินกู้ยืมคืนในจำนวนที่เท่ากันทุกไตรมาส (ทุก 3 (สาม) เดือน นับแต่วันที่ 5 กรกฎาคมแรกตามวรรคก่อน) ซึ่งเป็นการชำระคืนต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใดในอัตราร้อยละ 1 (หนึ่ง) ต่อปี โดยให้ชำระทุกไตรมาส (3 (สาม) เดือน) ภายในวันที่ 5 ของเดือนที่ถึงกำหนดชำระ ทั้งนี้ การคิดดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด ให้คิดตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคมแรกภายหลังจากวันที่ผู้กู้ยืมเงินได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษา โดยมีคำสั่งให้พันสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา หรือพันสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาตามกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้วเป็นระยะเวลา 2 (สอง) ปี ของต้นเงินที่เหลือหลังจากผู้กู้ยืมเงินได้ชำระเงินกู้ยืมงวดแรกแล้ว

(3) กรณีผ่อนชำระเงินคืนผู้กู้ยืมเป็นแบบรายปี ผู้กู้ยืมเงินจะต้องชำระเงินกู้ยืมคืนงวดแรกเต็มจำนวนเฉพาะต้นเงินไม่มีดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด ภายในวันที่ 5 กรกฎาคมแรกภายหลังจากวันที่ผู้กู้ยืมเงินได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษา โดยมีคำสั่งให้พันสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา หรือพันสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาตามกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้วเป็นระยะเวลา 2 (สอง) ปี

สำหรับการชำระเงินกู้ยืมคืนในงวดต่อ ๆ ไป ให้ผู้กู้ยืมเงินชำระเงินกู้ยืมคืนในจำนวนที่เท่ากันทุกปี หรือในจำนวนที่เพิ่มขึ้นทุกปี (Step Up) ตามที่ผู้กู้ยืมเงินแจ้งความประสงค์ไว้กับผู้กู้ยืม ซึ่งเป็นการชำระคืนต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใดในอัตราร้อยละ 1 (หนึ่ง) ต่อปี โดยให้ชำระภายในวันที่ 5 กรกฎาคมแรกของแต่ละปี ทั้งนี้ การคิดดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด ให้คิดตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคมแรกภายหลังจากวันที่ผู้กู้ยืมเงินได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษา โดยมีคำสั่งให้พันสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา หรือพันสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาตามกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้วเป็นระยะเวลา 2 (สอง) ปี ของต้นเงินที่เหลือหลังจากผู้กู้ยืมเงินได้ชำระเงินกู้ยืมงวดแรกแล้ว

ทั้งนี้ ตัวอย่างจำนวนต้นเงินที่ต้องชำระในแต่ละงวด ต้องไม่ต่ำกว่าอัตราที่กำหนดไว้ ดังนี้
ตารางที่ 1 รายเดือน ชำระต้นเงินในจำนวนเท่ากันทุกเดือน, รายไตรมาส (3 (สาม) เดือน) ชำระต้นเงินในจำนวนเท่ากันทุกไตรมาส และรายปี ชำระต้นเงินในจำนวนเท่ากันทุกงวด



ยอดหนี้เงินกู้ยืม	อัตราผ่อนชำระ 15 (สิบห้า) ปี (บาท) ต้นเงินพร้อมดอกเบี้ย ร้อยละ 1 (หนึ่ง) ต่อปี		
	(บาท)	รายเดือน	รายไตรมาส
100,000.00 (หนึ่งแสน)	ไม่น้อยกว่า 600 (หกร้อย)	ไม่น้อยกว่า 1,800 (หนึ่งพันแปดร้อย)	ไม่น้อยกว่า 7,220 (เจ็ดพันสองร้อยยี่สิบ)
200,000.00 (สองแสน)	ไม่น้อยกว่า 1,200 (หนึ่งพันสองร้อย)	ไม่น้อยกว่า 3,600 (สามพันหกร้อย)	ไม่น้อยกว่า 14,430 (หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยสามสิบ)
300,000.00 (สามแสน)	ไม่น้อยกว่า 1,800 (หนึ่งพันแปดร้อย)	ไม่น้อยกว่า 5,400 (ห้าพันสี่ร้อย)	ไม่น้อยกว่า 21,640 (สองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบ)
400,000.00 (สี่แสน)	ไม่น้อยกว่า 2,400 (สองพันสี่ร้อย)	ไม่น้อยกว่า 7,190 (เจ็ดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบ)	ไม่น้อยกว่า 28,850 (สองหมื่นแปดพันแปดร้อยห้าสิบ)
500,000.00 (ห้าแสน)	ไม่น้อยกว่า 3,000 (สามพัน)	ไม่น้อยกว่า 8,990 (แปดพันเก้าร้อยเก้าสิบ)	ไม่น้อยกว่า 36,070 (สามหมื่นหกพันเจ็ดสิบ)

ตารางที่ 2 รายปี ชำระต้นเงินในจำนวนที่เพิ่มขึ้นทุกปี (Step Up)

งวดที่ชำระ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ร้อยละของ ต้นเงินที่ต้อง ชำระ	1.5 (หนึ่ง จุดห้า)	2.5 (สอง จุดห้า)	3.0 (สาม)	3.5 (สาม จุดห้า)	4.0 (สี่)	4.5 (สี่จุด ห้า)	5.0 (ห้า)	6.0 (หก)	7.0 (เจ็ด)	8.0 (แปด)	9.0 (เก้า)	10.0 (สิบ)	11.0 (สิบเอ็ด)	12.0 (สิบ สอง)	13.0 (สิบ สาม)

13. ให้ผู้กู้ยืมเงินชำระต้นเงินและดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด โดยให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) กรณีผู้กู้ยืมเงินทำงานกับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน และหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนดังกล่าวสามารถดำเนินการหักเงินได้
 ที่ประมาณของผู้กู้ยืมเงิน ให้ผู้กู้ยืมเงินชำระต้นเงินและดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด โดยผู้กู้ยืมเงินมีหน้าที่ต้องแจ้งสถานะการเป็นผู้กู้ยืมเงินต่อ
 หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่ผู้กู้ยืมเงินทำงานด้วย ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่เริ่มปฏิบัติงาน และยินยอมให้หน่วยงานภาครัฐ
 หรือเอกชนดังกล่าวหักเงินได้ที่ประมาณของผู้กู้ยืมเงิน เพื่อดำเนินการชำระต้นเงินและดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใดตามจำนวนที่ผู้กู้ยืมเงินแจ้งให้ทราบ
 หากผู้กู้ยืมเงินถูกหักเงินเดือนแล้ว แต่จำนวนเงินที่ถูกหักไม่ครบจำนวนหนึ่ที่จะต้องชำระในแต่ละงวด ผู้กู้ยืมเงินยังคงมีหน้าที่ต้องไปชำระเงิน
 ให้ครบตามจำนวนที่ผู้กู้ยืมเงินแจ้งความประสงค์ไว้กับผู้กู้ยืมในข้อ 12. ตามช่องทางที่กำหนดไว้ในข้อ 13. (2) ก. หรือ ข. แล้วแต่กรณี

หากผู้กู้ยืมเงินไม่ปฏิบัติตามข้อสัญญาในวรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้กู้ยืมเงินผิดสัญญาเป็นข้อสาระสำคัญ ซึ่งผู้กู้ยืมเงินมีสิทธิบอกเลิก
 สัญญาและเรียกเงินกู้ยืมที่ผู้กู้ยืมเงินได้รับไปแล้วทั้งหมดตามสัญญานี้คืนภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้กู้ยืมเงินได้รับแจ้งการบอกเลิก
 สัญญา โดยผู้กู้ยืมเงินไม่มีสิทธิจะถือเอาประโยชน์แห่งเดือนเวลาชำระหนึ่ตามข้อ 12.

(2) กรณีผู้กู้ยืมเงินทำงานกับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน แต่หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการหักเงินได้
 ที่ประมาณของผู้กู้ยืมเงินได้ หรือกรณีผู้กู้ยืมเงินไม่ได้ทำงานกับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ให้ผู้กู้ยืมเงินชำระต้นเงินและดอกเบี้ยหรือประโยชน์
 อื่นใด โดย

ก. ผู้กู้ยืมเงินสามารถชำระต้นเงินและดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด ณ ธนาคารที่ผู้กู้ยืมเงินกำหนด โดยธนาคารจะออกใบเสร็จ



รับเงินให้แก่ผู้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นหลักฐานการชำระหนี้ดังกล่าว หรือผู้กู้ยืมเงินอาจให้ผู้กู้ยืม และ/หรือธนาคารหักเงินในบัญชีเงินฝากของผู้กู้ยืมเงิน ที่มีอยู่กับธนาคารที่ผู้กู้ยืมกำหนดเพื่อดำเนินการชำระคืนเงินและดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งบัญชีเงินฝากนั้นจะต้องเป็นเลขบัญชีเดียวกันกับผู้กู้ยืมเงินได้รับเงินกู้ยืม หรือบัญชีเงินฝากของผู้กู้ยืมเงินบัญชีอื่นที่ผู้กู้ยืมเงินได้แจ้งความประสงค์ให้หักบัญชีเพื่อชำระหนี้

ข. ผู้กู้ยืมเงินสามารถชำระคืนเงินและดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด ณ ช่องทางอื่นที่ผู้กู้ยืมกำหนด

ในกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินชำระหนี้ให้ผู้กู้ยืมผิดไปจากข้อตกลง หรือนอกเหนือ หรือแตกต่างไปจากข้อตกลงในการชำระหนี้ตามข้อ 12. การรับชำระหนี้ดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นข้อตกลงใหม่อันจะทำให้ผู้กู้ยืมเงินหมดภาระการผ่อนชำระหนี้ตามที่ผู้กู้ยืมเงินแจ้งความประสงค์ไว้กับผู้กู้ยืม และไม่เป็นเหตุที่ผู้กู้ยืมเงินจะยกขึ้นมากล่าวอ้าง หรือคัดค้านให้ผู้กู้ยืมที่จะต้องเรียกคืนเงินและดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใดที่ผู้กู้ยืมเงินค้างชำระคืนทั้งหมดเพราะเหตุที่ผู้กู้ยืมเงินผิดนัดชำระหนี้ผิดไปจากข้อตกลงดังกล่าวข้างต้น

14. ในกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินผิดนัดไม่ชำระหนี้เงินกู้ยืมคืนผู้กู้ยืมจนงวดใดตามที่กำหนดไว้ในข้อ 12. และไม่ได้รับอนุญาตให้ผ่อนผันเป็นหนังสือจากผู้กู้ยืม ผู้กู้ยืมเงินยินยอมชำระเงินเพิ่มอันได้แก่เบี้ยปรับให้แก่ผู้กู้ยืมในอัตราร้อยละ 0.5 (ศูนย์จุดห้า) ต่อปี หรือตามอัตราที่ผู้กู้ยืมประกาศกำหนด ของจำนวนต้นเงินในงวดที่ค้างชำระ นับแต่วันที่ตั้งกำหนดชำระจนถึงวันที่ผู้กู้ยืมเงินชำระหนี้เสร็จสิ้นและผู้กู้ยืมเงินยินยอมให้ผู้กู้ยืม และ/หรือธนาคารหักเงินในบัญชีเงินฝากของผู้กู้ยืมเงินที่มีอยู่กับธนาคารที่ผู้กู้ยืมกำหนดเพื่อดำเนินการชำระเงินเพิ่มอันได้แก่เบี้ยปรับ ซึ่งบัญชีเงินฝากนั้นจะต้องเป็นเลขบัญชีเดียวกันกับผู้กู้ยืมเงินได้รับเงินกู้ยืม หรือบัญชีเงินฝากของผู้กู้ยืมเงินบัญชีอื่นที่ผู้กู้ยืมเงินได้แจ้งความประสงค์ให้หักบัญชีเพื่อชำระหนี้ ทั้งนี้ ผู้กู้ยืมเงินยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นที่ผู้กู้ยืมต้องเสียไปอันเนื่องมาจากการผิดสัญญาของผู้กู้ยืมเงิน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเตือน เรียกร้อง บอกล่าว ทวงถาม ติดตามหนี้ การดำเนินคดี การบังคับคดี การไต่สวนทรัพย์สินยึดและค่าใช้จ่ายอื่นใดรวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อให้ได้รับชำระหนี้จนเต็มจำนวนทุกประการ

ในการชำระค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าฤชาธรรมเนียมให้กับผู้กู้ยืมตามวรรคหนึ่ง ผู้กู้ยืมเงินยินยอมให้ผู้กู้ยืมนำค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าฤชาธรรมเนียมดังกล่าวมาทบรวมกับต้นเงินที่ผู้กู้ยืมเงินค้างชำระอยู่

การบอกเลิกสัญญา

15. ผู้กู้ยืมมีสิทธิบอกเลิกสัญญา และเรียกเงินกู้ยืมที่ผู้กู้ยืมเงินได้รับไปแล้วทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใดตามสัญญาก่อนคืนภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้กู้ยืมเงินได้รับแจ้งการบอกเลิกสัญญา เมื่อปรากฏภายหลังว่าผู้กู้ยืมเงินไม่มีสิทธิกู้ยืมเงิน หรือได้มีการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญ หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงข้อหนึ่งข้อใดที่ให้ไว้กับผู้กู้ยืม โดยผู้กู้ยืมเงินไม่มีสิทธิจะถือเอาประโยชน์แห่งเงื่อนไขในการชำระหนี้ตามข้อ 12.

16. ผู้กู้ยืมมีสิทธิบอกเลิกสัญญา และเรียกเงินกู้ยืมที่ผู้กู้ยืมเงินได้รับไปแล้วทั้งหมดคืนในทันที หรือภายในระยะเวลาที่ผู้กู้ยืมกำหนดเมื่อผู้กู้ยืมเงินลาออกไม่ศึกษาต่อ หรือถูกสถานศึกษาให้ออก หรือไล่ออกในระหว่างการศึกษา

17. ผู้กู้ยืมเงินมีสิทธิบอกเลิกการกู้ยืมเงิน และเมื่อบอกเลิกสัญญาแล้วผู้กู้ยืมเงินจะต้องชำระเงินกู้ยืมทั้งหมดที่ได้รับไปแล้วคืนผู้กู้ยืมภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้กู้ยืมได้รับแจ้งการบอกเลิกสัญญาดังกล่าว โดยไม่เสียดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใดตามข้อ 12. หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้กู้ยืมเงินต้องเสียดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใดตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศที่ผู้กู้ยืมกำหนด

18. ในกรณีที่ผู้กู้ยืมบอกเลิกสัญญาดังตามข้อ 15. หรือข้อ 16. หรือกรณีที่ผู้กู้ยืมชำระเงินกู้ยืมเข้าบัญชีเงินฝากผู้กู้ยืมเงินภายหลังผู้กู้ยืมเงินถึงแก่ความตาย ผู้กู้ยืมเงินตกลงยินยอมให้ธนาคารที่ผู้กู้ยืมกำหนดกำหนดคำสั่งของผู้กู้ยืมโดยหักเงินจากบัญชีเงินฝากใด ๆ ของผู้กู้ยืมเงินที่มีกับธนาคารที่ผู้กู้ยืมกำหนดตามจำนวนที่ผู้กู้ยืมแจ้งให้หักเพื่อชำระหนี้ และ/หรือบรรดาภาระผูกพันต่าง ๆ ให้แก่ผู้กู้ยืมโดยไม่ได้แจ้งใด ๆ ทั้งสิ้น



19. ที่อยู่ของผู้กู้ยืมเงินที่ปรากฏในสัญญาฯ ให้ถือว่าเป็นภูมิลำเนาของผู้กู้ยืมเงิน การส่งหนังสือคำบอกกล่าวทวงถาม จดหมาย หรือเอกสารอื่นใดไปยังผู้กู้ยืมเงิน ให้ส่งไปยังภูมิลำเนาของผู้กู้ยืมเงินดังกล่าว และให้ถือว่าเป็นการส่งโดยชอบ โดยถือว่าผู้กู้ยืมเงินได้ทราบข้อความในเอกสารดังกล่าวนับแต่วันที่หนังสือคำบอกกล่าวทวงถาม จดหมาย หรือเอกสารอื่นใดไปถึงภูมิลำเนาของผู้กู้ยืมเงินไม่ว่าผู้กู้ยืมเงินหรือบุคคลอื่นใดที่พักอาศัยอยู่ในภูมิลำเนาของผู้กู้ยืมเงินจะได้รับหนังสือคำบอกกล่าวทวงถาม จดหมาย หรือเอกสารนั้นไว้หรือไม่ก็ตาม

ส่วนของผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง

20. ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครองได้ทราบและเข้าใจข้อความในสัญญาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ 1 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่ผู้กู้ยืมเงินได้ทำไว้ต่อผู้ให้กู้ยืมโดยตลอดแล้วและยินยอมให้ผู้กู้ยืมเงินเข้าทำสัญญา รวมทั้งได้ทราบและเข้าใจข้อความในแบบยืนยันการเบิกเงินผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ 1 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและค่าครองชีพ) ซึ่งผู้กู้ยืมเงินได้ลงทะเบียนไว้ทุกภาคการศึกษาตั้งแต่เริ่มศึกษาจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษา ซึ่งเป็นหลักฐานการกู้ยืมเงิน

21. ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครองยินยอมให้ผู้ให้กู้ยืมเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครองที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงาน หรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน หรือบุคคลอื่น รวมทั้งยินยอมให้ผู้ให้กู้ยืมเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการให้กู้ยืมเงิน การติดตามหนี้ และการดำเนินการใด ๆ ได้ ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเพื่อประโยชน์ในการบริหารและ

1. ถ้าผู้กู้ อายุไม่ถึง 20 ปี จะมีข้อมูลผู้แทนโดยชอบธรรม

2. ลงลายมือชื่อด้วยตนเอง และลายมือชื่อนั้นต้องตรงกับสำเนาบัตรประชาชน

ลงชื่อ ขจร มีมานะ ผู้กู้ยืมเงิน
(นายขจร มีมานะ)

ลงชื่อ แก้ว มีมานะ ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง
(นายแก้ว มีมานะ)

ลงชื่อ X ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง

ลงชื่อ พยานคนที่ 1 พยาน

ลงชื่อ พยานคนที่ 2 พยาน

3. พยาน 2 ท่าน จะต้องเป็นบุคคลดังต่อไปนี้

- บุคคลที่รับทราบการเซ็นสัญญาของผู้กู้ยืม
- บุคคลที่บรรลุนิติภาวะ



19. ที่อยู่ของผู้กู้ยืมเงินที่ปรากฏในสัญญาฯ ให้ถือว่าเป็นภูมิลำเนาของผู้กู้ยืมเงิน การส่งหนังสือคำบอกกล่าวทวงถาม จดหมาย หรือเอกสารอื่นใดไปยังผู้กู้ยืมเงิน ให้ส่งไปยังภูมิลำเนาของผู้กู้ยืมเงินดังกล่าว และให้ถือว่าเป็นการส่งโดยชอบ โดยถือว่าผู้กู้ยืมเงินได้ทราบข้อความในเอกสารดังกล่าวนับแต่วันที่หนังสือคำบอกกล่าวทวงถาม จดหมาย หรือเอกสารอื่นใดไปถึงภูมิลำเนาของผู้กู้ยืมเงินไม่ว่าผู้กู้ยืมเงินหรือบุคคลอื่นใดที่พักอาศัยอยู่ในภูมิลำเนาของผู้กู้ยืมเงินจะได้รับหนังสือคำบอกกล่าวทวงถาม จดหมาย หรือเอกสารนั้นไว้หรือไม่ก็ตาม ส่วนของผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง

20. ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครองได้ทราบและเข้าใจข้อความในสัญญาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ 1 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่ผู้กู้ยืมเงินได้ทำไว้ต่อผู้ให้กู้ยืมโดยตลอดแล้วและยินยอมให้ผู้กู้ยืมเงินเข้าทำสัญญา รวมทั้งได้ทราบและเข้าใจข้อความในแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ 1 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและค่าครองชีพ) ซึ่งผู้กู้ยืมเงินได้ลงทะเบียนไว้ทุกภาคการศึกษาตั้งแต่เริ่มศึกษาจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษา ซึ่งเป็นหลักฐานการกู้ยืมเงิน

21. ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครองยินยอมให้ผู้ให้กู้ยืมเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครองที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงาน หรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน หรือบุคคลอื่น รวมทั้งยินยอมให้ผู้ให้กู้ยืมเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการให้กู้ยืมเงิน การติดตามหนี้ และการดำเนินการใด ๆ ได้ ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเพื่อประโยชน์ในการบริหารและ

2. ถ้าผู้กู้ อายุ 20 ปีแล้ว จะไม่มีข้อมูลผู้แทนโดยชอบธรรม ไม่ต้องเขียนเพิ่มเติมอะไรลงไป

2 ลงลายมือชื่อด้วยตนเอง และลายมือชื่อนั้นต้องตรงกับสำเนาบัตรประชาชน

ลงชื่อ ขจร มีมานะ ผู้กู้ยืมเงิน
นายขจร มีมานะ

ลงชื่อ  ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง

ลงชื่อ  ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง

ลงชื่อ พยานคนที่ 1 พยาน

ลงชื่อ พยานคนที่ 2 พยาน

3 พยาน 2 ท่าน จะต้องเป็นบุคคลดังต่อไปนี้
- บุคคลที่รับทราบการเซ็นสัญญาของผู้กู้ยืม
- บุคคลที่บรรลุนิติภาวะ

ตัวอย่างสำเนาบัตรประชาชน ที่ใช้ในการประกอบสัญญา



1. ตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรประจำตัวประชาชน ต้องไม่หมดอายุ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ยืมเงิน และผู้แทนโดยชอบธรรม(ถ้ามี) เจ้าของบัตรลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเองเท่านั้น
3. สำเนาเอกสารต้องชัดเจน สมบูรณ์ อ่านออก ไม่เบลอ ไม่ดำ